

ที่ GENCO 080/2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามที่ ตลท. สอบถาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือ ที่ บจ. 191/2566 เรื่องขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศโดยเคร่งครัด เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนนั้น ทางบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงสาเหตุการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทมีมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ซื้อคืนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว โดยกำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 ซึ่งได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าการเปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืนจะต้องเปิดเผยล่วงหน้า ก่อนวันเริ่มซื้อหุ้นคืนอย่างน้อย 3 วัน จึงขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตามเกณฑ์เปิดเผยการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการส่งข่าวแก้ไขในวันถัดไป โดยกำหนดวันเริ่มซื้อหุ้นคืนเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2567 และต่อมาวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้รายงานผลการซื้อหุ้นคืนของวันที่ 14, 17, 18 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากการเปิดเผยมติโครงการซื้อหุ้นคืนล่าช้ากว่ากฎเกณฑ์ที่กำหนดหลายวัน มีการแก้ไขข้อมูล 3 ครั้ง และซื้อหุ้นคืนก่อนที่จะเปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืน และได้รายงานผลการซื้อหุ้นคืนล่าช้า 3 ครั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีหนังสือ บจ.191/2566 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่องขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศโดยเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. สาเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการซื้อหุ้นคืน
  - บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า สาเหตุที่เปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืนล่าช้าเนื่องจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงประเด็นการรายงานผลการซื้อหุ้นคืนล่าช้า เนื่องจากขาดการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ดำเนินการซื้อหุ้นคืน กับฝ่ายที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
2. แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รายการซื้อหุ้นคืนเป็นไปตามกฎเกณฑ์
  - นอกจากการเปิดเผยข้อมูลโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อดำเนินการให้รายการซื้อหุ้นคืนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ โดยจะชี้แจงผลเผยแพร่ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานผลการซื้อหุ้นคืนภายในกรอบเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะรายงานภายใน 9.00 น. ของวันทำการวันถัดไป รวมถึงฝ่ายกฎหมายจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเปิดเผยทุกรายการ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนทั้งหมด และการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในอนาคตให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบัญชีจะเข้ามาช่วยดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังในการซื้อหรือขายหุ้นซื้อคืนตามข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อหรือการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในกรณีต่างๆ เช่น การซื้อหุ้นในช่วงเวลาเหมาะสม การส่งคำสั่งซื้อหรือขายอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามเกณฑ์
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้ตระหนักต่อความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง จึงมีมติอนุมัติแนวทางแก้ไข โดยให้ฝ่ายกฎหมายช่วยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงช่วยตรวจสอบหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด และตรวจสอบระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของฝ่ายงานตลาดหลักทรัพย์ (หน่วยงานภายในของบริษัทฯ) ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้จากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลการซื้อหุ้นคืน คณะกรรมการฯ จึงได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่เพียงพอและมีความบกพร่อง จึงเห็นควรให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของการดำเนินงานฝ่ายงานตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้านระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบปัญหาและแก้ไขได้ถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานสอดคล้อง/เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในอนาคตต่อไป โดยจะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเปิดเผยผลการประเมิน แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การตรวจติดตามผล จากฝ่ายตรวจสอบภายใน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ